

CHI BỘ TIỂU HỌC ÁI MỘ B

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24- CT/TU.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” (Chỉ thị 24-CT/TU); Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội; Kế hoạch số 186-KH/QU ngày 28/8/2023 của Ban thường vụ Quận uỷ; Kế hoạch số 187-KH/QU của Ban thường vụ Quận uỷ về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội” trong Đảng bộ quận Long Biên; Kế hoạch số 92-KH/ĐU ngày 07/9/2023 của Đảng uỷ về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU; Kế hoạch số 93-KH/ĐU của Ban thường vụ Đảng uỷ về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội” trong Đảng bộ phường Ngọc Lâm, Chi bộ trường Tiểu học Ái Mộ B đã thực hiện tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội” vào ngày 15/9/2023 với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Hoàng Thị Bích Thu- Bí thư Chi bộ quán triệt mục đích yêu cầu của buổi sinh hoạt. Tiếp đến, đồng chí Ngô Thị Thu Ánh - Chi uỷ viên lên đọc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Bệnh sợ trách nhiệm” và đồng chí Phùng Thị Hồng Diên - Phó BT Chi bộ trình bày ngắn gọn Kế hoạch số 186-KH/QU của Ban Thường vụ Quận uỷ; Kế hoạch số 92- KH/ĐU của Đảng uỷ; trình bày 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc. Sau đó, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cùng thảo luận rất sôi nổi, tham gia đóng góp ý kiến, các đồng chí nêu rõ nhận thức, thái độ của bản thân (về sự cần thiết phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc); liên hệ với chi bộ có hay không có những biểu hiện nêu trên; ở mức độ nào. Ngoài ra còn có ý kiến là những biểu hiện gì khác vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, Chi bộ và bản thân trong thời gian qua đã thực hiện ở mức độ nào và nêu giải pháp khắc phục trong thời gian tới đối với bản thân và tập thể chi bộ. Các đồng chí đã trao đổi, phân tích làm rõ những nội dung thảo luận, tạo sự thống nhất chung trong Chi bộ, nhất là những vấn đề có ý kiến khác nhau.

Cuối buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ tổng hợp, khái quát các ý kiến thảo luận; đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt và ý thức tham gia của đảng viên. Đồng chí Trần Thị Kim Tuyền- thư ký của Chi bộ đã thông qua biên bản họp chi bộ và lấy ý kiến biểu quyết. 100% các đồng chí đảng viên có mặt đã nhất trí cao.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt Chi bộ

